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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2568 

ของ บริษัท เอเซีย เมทลั จ  ากดั (มหาชน) 

 

วนั เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม SILK4 

สถานท่ี ไบเทค บางนา เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เริ่มการประชุม 

นายวีระชยั สุธีรชยั ประธานกรรมการบริษัท รบัหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ยอ่ย ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษัทท่ีเขา้ร่วมประชุม 

กรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน เขา้ร่วมประชุม จ านวน 10 คน (คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 

ดงัมีรายนามต่อไปน้ี  

กรรมการบริษัทที่เขา้ร่วมประชุม 

1 คุณวีระชยั  สุธีรชยั ประธานกรรมการบริษัท 

2 คุณพิบูลศกัด์ิ         อรรถบวรพิศาล     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 คุณชูศกัด์ิ               ยงวงศไ์พบูลย ์       กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

4 คุณไทศิกา              ไพรสงบ                กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5 คุณธรณิศวร ์              ตนัติกุลวิจิตร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

6 คุณพีรดา ยงวงศไ์พบูลย ์ กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารกลาง  

7 คุณชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์      กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด / รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

8 คุณสุนทร           ค าพิพจน์                กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

9 คุณเมธิกานต ์ ชุติพงศส์ิริ กรรมการ 

10 คุณอรวรรณ พงศธ์ญัลกัษณ ์ กรรมการ 

11 คุณอญัรินทร ์ ดิเรกโรจน์วุฒิ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

12 คุณกวินพฒัน์ นิธิเตชเศรษฐ ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

กรรมการบริษัทที่ไม่เขา้ร่วมประชุม 

 ไม่มี 

ผูส้อบบญัชีของบริษัท (เขา้ร่วมประชุม) 

1 คุณสุจิตรา    มะเสนา ผูส้อบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2 คุณนารีวรรณ ชยับนัทดั ผูส้อบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษัท  

1 คุณคมสนั          ศรียะวงษ์ ส านักงานคมสนั ศรียะวงษ์ ทนายความและการบญัชี  

        

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและไดม้อบหมายใหคุ้ณพิมพิมล ปัญญานะ รบัหน้าท่ีเป็นพิธีกรในท่ีประชุม รายงานสรุปจ านวนผูถื้อหุน้

ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหท่ี้ประชุมรบัทราบมีรายละเอียดดังน้ี จ านวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยรบัมอบฉันทะ จ านวน 57 ราย 

จ านวนหุน้ทั้งสิ้ น 355,930,568 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 74.14% ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 27 ซึ่งก าหนดไวว้่าใน

การประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ ถือหุน้

ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ประธานจึงกล่าวเปิด

ประชุมและใหพิ้ธีกรของบริษัทชี้ แจงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงัน้ี 

 ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีมีหรือท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยถือวา่หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง ทั้งน้ี ผูถื้อหุ ้นท่ีมา

ประชุมดว้ยตนเองและผูท่ี้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งจ านวนหุน้เพ่ือแบ่งการลงคะแนนเสียงได ้และในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้

วิธีการดว้ยระบบ Electronic (คิวอารโ์คด้) ท่านผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถดูขั้นตอนการลงคะแนนเสียงไดต้ามเอกสารแผ่นพบัท่ีทาง

เจา้หน้าที่แจกให ้ 
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 ในกรณีท่ีไม่สามารถใชร้ะบบ Electronic (คิวอาร์โค้ด) ในการลงคะแนนเสียงได้ กรุณายกมือขึ้ น เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีเขา้ไป

ด าเนินการแกไ้ขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสข์องท่านผูถื้อหุน้ กรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้เจา้หน้าท่ีจะแจกบตัรลงคะแนนเสียงแทนเพ่ือรกัษา

สิทธ์ิในการลงคะแนนเสียงตามวาระน้ันๆ  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และมีมติไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ของวาระน้ันๆ  โปรดยกมือขึ้ น

เพ่ือเรียกเจา้หน้าท่ีเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนน และรวบรวมไปส่งท่ีสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียงท าการตรวจสอบและส่งต่อใหเ้จา้หน้าที่

บนัทึกคะแนนเสียงในวาระน้ันๆต่อไป หากพบบตัรเสียในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะมีความประสงคง์ดออกเสียง

ในวาระท่ีถูกพิจารณา  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะใชบ้ัตรลงคะแนนเสียง และมีมติเห็นดว้ย ในวาระน้ันๆ ใหท้างผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ วาง

บตัรลงคะแนนเสียงไวท่ี้โต๊ะของท่าน เพื่อใหเ้จา้หน้าที่เขา้ไปจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเมื่อสิ้ นสุดการประชุม   

 พิธีกรและ/หรือท่านประธานจะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบ หากมีการโตแ้ยง้เก่ียวกบัการนับคะแนน ให้

ผูโ้ตแ้ยง้ด าเนินการยื่นค ารอ้งโตแ้ยง้พรอ้มเหตุผล ตลอดจนพยานหลักฐานแห่งการโตแ้ยง้เป็นหนังสือยื่นต่อสกัขีพยานเพ่ือพิจารณา ค าสัง่

ของสกัขีพยานใหเ้ป็นท่ีสุด หากคะแนนเสียงของสกัขีพยานไม่สามารถเป็นขอ้ยุติได ้ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ ขาด ค าสัง่ของประธาน

ในท่ีประชุมใหเ้ป็นท่ีสุด 

 นอกจากน้ีก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระน้ันๆตามความเหมาะสม 

โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็นดว้ยทุกครั้ง  หรือกรอก

ขอ้มูลแบบฟอรม์เสนอค าถามตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 10 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะรวบรวมและตอบค าถามทา้ยรายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 14 วนั  

 และเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนท่ีกล่าวถึงการนับคะแนนเสียงในการ

ประชุมว่าบริษัทควรมีผูนั้บคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังน้ันในการนับคะแนนในท่ีประชุมน้ี ขอใหท้่านผูเ้ขา้

ประชุม 2 ท่าน อาสาสมคัรเขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมน้ี ซึ่งมีผูอ้าสา 2 ท่าน คือ คุณอฑัฒฐ์นิตญ ์เฮ็งสวสัด์ิ

และคุณกนัทรีย ์พนัธุพ์านิช เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน จึงเชิญผูเ้ขา้ประชุมผูเ้ป็นสกัขีพยานทั้ง 2 ท่าน มานัง่ท่ีบริเวณโต๊ะนับคะแนน 

 ประธานฯ แจง้ขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบดว้ยวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามล าดบั ดงัน้ี  

 

วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2567 

 ประธาน ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 ซึ่งไดจ้ดัประชุม เมื่อวนัท่ี 23 

เมษายน 2567 ตามรายละเอียดของส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ประเด็นหรือขอ้สงสัย เก่ียวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2567 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ 

 ความเห็นของคณะกรรมการเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีสองพันหา้รอ้ยหกสิบ

เจ็ดซึ่งคณะกรรมการเห็นวา่มีการบนัทึกรายงานอยา่งถูกตอ้ง 

  

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากของผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2567 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 355,930,568 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2567 ของ

คณะกรรมการ 

 ประธาน ไดม้อบหมายให ้คุณพิมพิมล ปัญญานะ เป็นผูร้ายงานใหท่ี้ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏ

ในรายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR Code / Website ของบริษัท ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 คุณพิมพิมล ปัญญานะ ชี้ แจงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปีท่ีผ่านมา ดงัน้ี 

ปี 2563  

• บริษัทลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ส าหรบัผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีโรงงาน สาขาพนัสนิคม จ.ชลบุรี และไดร้บัการ

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  

• ลงทุนติดตั้งระบบ โปรแกรม SAP เพ่ือใชใ้นกลุ่มบริษัท 
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ปี 2564 

• คณะกรรมการบริษัทอนุมติัการลงทุนโครงการก่อสรา้งโรงงานผลิตเหล็กแผ่นมว้นเคลือบสงักะสี (GI) มูลค่า 500 ลา้นบาท  

• ลงทุนเพ่ิมใน บจก. ไพรม์ สตีล มิลล ์(บริษัทร่วม) โดยการซื้ อหุน้สามญั 500,000 หุน้ หรือ 5% จากผูถื้อหุน้รายเดิม 

• ลงทุนเพ่ิมใน บจก. แกรนด ์เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร ์(บริษัทยอ่ย) โดยการซื้ อหุน้สามญั 99,998 หุน้ หรือ 50% จาก

ผูถื้อหุน้รายเดิม 

ปี 2565 

• คณะกรรมการบริษัทอนุมติังบประมาณโครงการก่อสรา้ง โรงงานผลิตเหล็กแผ่นมว้นเคลือบสงักะสี (GI) จากเดิมมูลค่า 500 

ลา้นบาท เป็น 750 ลา้นบาท  

• ไดร้บัรางวลั Outstanding Company Performance Award และ Best Company Performance Awards เพ่ือเป็นการประกาศ

เกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความยอดเยีย่มและดีเด่นจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ปี 2566 

• ลงทุนเพ่ิมใน บจก. ไพรม์ สตีล   มิลล ์(บริษัทรว่ม) จ านวน 2 ครั้ง รวม 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้100 บาท คิดเป็น

รอ้ยละ 5.5 ของทุนจดทะเบียนแลว้  

• ลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop  ส าหรบัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ 

ปี 2567 

• ไดร้บัการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพขอ้มูลความยัง่ยืนส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2567 ของตลาดหลกัทรพัย์

ร่วมกบักองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (CMDF) เพ่ือยกระดบัคุณภาพการจดัการและสามารถน าขอ้มูลดา้นความยัง่ยืนไป

พฒันาองคก์ร 

เหตกุารณส์ าคญัที่เกิดขึ้ นในระหว่างปี 2567 สรุปไดด้งัน้ี 

• บริษัทไดร้บัการส่งเสริม BOI เครื่องจกัรอตัโนมติั และไดร้บับตัรส่งเสริมเมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2567 

• เขา้ร่วมโครงการโครงการพฒันาคุณภาพขอ้มูลความยัง่ยืนส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี2567  

• จัดท าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Solar Rooftop ท่ีสาขาพนัสนิคม 4.9 เมกะวัตต์ ของเดิม 1 เมกะวัตต์ ซึ่ง

สามารถประหยดัไฟฟ้าไดปี้ละ 5.8 ลบ./ปี 

• บริษัทเขา้ร่วมกบั องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก ในการด าเนินโครงการ Carbon Footprint Organization ; CFO เป็นปี

ท่ี 4 (ต่อเน่ือง) 

• บริษัทเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าเพ่ือเขา้สู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต า่ วันท่ี 21 

พฤศจิกายน 2567 ของสถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรมที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ และแผนการเขา้ร่วมในปี 2568 

• เขา้ร่วม โครงการ SET ESG Ratings ของตลาดหลกัทรพัย ์โดยก าหนด เป้าหมาย ระดบั A  

• ปรบัปรุง และพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการ และก าหนดเป้า Corporate Governance Report (CGR) เป้าหมาย 4 ดาว  

• ขอการรบัรอง Carbon Footprint Product (CFP) จาก องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

• ขอรบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ISO 14000 และขอรบัการรบัรอง Green Industry ระดบั 3 

การบริหารจดัการดา้นความยัง่ยืน (ESG.) ในปี 2567 สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ไดด้งัน้ี 

1. ดา้นสิ่งแวดลอ้ม  

AMC มุ่งมัน่สู่ความยัง่ยืนดว้ยการลดการใชพ้ลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2567 มีผลการ

ด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

- ใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทน คิดเป็น 24.22% ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมด 

- ลดอตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ตนัการผลิต (Energy Intensity) ลง 2.13% จากปีฐาน 2566 

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอ่ตนัการผลิต (Carbon Intensity) ลง 27.44% 

- ลดปริมาณกากอุตสาหกรรมตอ่ผลผลิตลง 10.59% เมื่อเทียบกบัปี 2566 

นอกจากน้ี AMC ไดล้งทุนในรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใตโ้ครงการ Smart Move เพ่ือส่งเสริมการเดินทางท่ีสะอาดและยัง่ยืน

ส าหรบัพนักงาน พรอ้มตั้งเป้าหมายเพ่ิมสดัส่วนการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าภายในบริษัท เพ่ือลดการพ่ึงพาเชื้ อเพลิงฟอสซิลและลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  จากโครงการดงักล่าว ส่งผลใหก้ารใชน้ ้ามนัรวมลดลง 2,308.85 ลิตร หรือคิดเป็น 6.07% เมื่อเทียบ

กับปีท่ีผ่านมา ถือเป็นความส าเร็จท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมัน่ในการลดมลพิษทางอากาศและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 
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2. ดา้นสงัคม  

AMC ยึดมัน่ในความรบัผิดชอบต่อชุมชนและพนักงาน โดยในปี 2567 มีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน : ไม่มีขอ้รอ้งเรียนจากชุมชนหรือสงัคม และหากเกิดปัญหาจะใชก้ระบวนการไกล่เกล่ียหรือเจรจา

แกไ้ขอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี AMC ยงัมีส่วนร่วมในกิจกรรมและใหก้ารสนับสนุนชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น การศึกษา สังคม และ

คุณภาพชีวิต 

ความคืบหนา้การก่อสรา้ง โรงงาน ผลิตเหล็กแผ่นมว้นเคลือบสงักะสี (Galvanized Steel Coil) 

ส าหรบังบประมาณโครงการมลูค่าลงทุนขออนุมุติงบประมาณ  750 ลา้นบาท ไมร่วม Spare part และเงินลงทุนหมุนเวียนโดย

ใชก้ระแสเงินสดจากการด าเนินงานในการก่อสรา้งทั้งหมด และการก่อสรา้งแลว้เสร็จและเริม่เดินเครื่องเชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาส 2 หรือ

กลางปี 2568 

ปัจจุบนัการติดตั้งเครื่องจกัรด าเนินการแลว้ และเหลือแต่การตกแต่งดา้นหน้าของอาคารโรงงาน (Facabe)  

Manufacturing Process for Hot-Dip Galvanized Steel Sheet in Coil 

• Pickling Line : เหล็กมว้นด าถูกท าความสะอาดในอ่างกรดเพ่ือขจดัคราบออกไซดแ์ละสิ่งสกปรกบนพ้ืนผิว เตรียมพรอ้มส าหรบั

กระบวนการผลิตต่อไป 

• Cold Rolling Mill : เหล็กถูกรีดท่ีอุณหภูมิหอ้งเพ่ือลดความหนา ปรบัปรุงคุณภาพพ้ืนผิว และสรา้งสมบติัทางกลท่ีสม า่เสมอ 

• Galvanizing Line : เหล็กท่ีท าความสะอาดแลว้จะถูกผ่านเตาหลอมอบอ่อนและอ่างสงักะสีหลอมเหลว (~450°C) เพ่ือเคลือบ

สงักะสี จากน้ันจะขจดัสงักะสีส่วนเกินดว้ยมีดลม (Air Knives) เพ่ือใหไ้ดค้วามหนาที่สม า่เสมอ ก่อนท่ีจะผ่านกระบวนการท าให้

เย็นและมว้นเก็บ 

Benefits of Hot-Dip Galvanized Steel & Zn-Mg-Al 

• ความทนทานต่อการกัดกร่อน : การเคลือบสังกะสีท าหน้าท่ีเป็นเกราะป้องกันสนิมและการกัดกร่อน แมใ้นสภาพแวดลอ้มท่ี

รุนแรง 

• ความทนทาน : เหล็กชุบสงักะสีมีอายุการใชง้านยาวนาน ลดความจ าเป็นในการเปล่ียนบ่อย 

• การบ ารุงรกัษาต า่ : ตอ้งการการดูแลรกัษาน้อย ช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายในระยะยาว 

• ความหลากหลายในการใชง้าน : เหมาะส าหรบัรูปทรง ขนาด และการใชง้านหลากหลาย ตั้งแต่งานก่อสรา้งจนถึงอุตสาหกรรม

ยานยนต ์

• ความคุม้ค่า : ความทนทานและการบ ารุงรกัษาท่ีต า่ ท าใหเ้ป็นตวัเลือกท่ีคุม้ค่าในระยะยาว 

• ความสวยงาม : การเคลือบสงักะสีที่เรียบเงาช่วยเพ่ิมความสวยงาม โดยเฉพาะส าหรบัการใชง้านท่ีตอ้งการความโดดเด่น 

• ประโยชน์ต่อสิ่งแวดลอ้ม : วสัดุสามารถรีไซเคิลได ้ช่วยสนับสนุนความยัง่ยืนทางสิ่งแวดลอ้ม 

Target Industry Strategy 

โครงการผลิตเหล็กแผ่นมว้นเคลือบสงักะสี (GI) ถือเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยเป็นการต่อ

ยอดจากฐานธุรกิจเดิมท่ีบริษัทไดร้่วมลงทุนกับบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จ ากัด ซึ่งเป็นผูผ้ลิตเหล็กรีดรอ้นชั้นน าในประเทศไทย ช่วย

เสริมสรา้งความแข็งแกร่งของซพัพลายเชนภายในกลุ่มธุรกิจ ลดการพ่ึงพิงเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสรา้ง และเปิดโอกาสในการขยาย

ตลาดไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ท่ีมีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม

เฟอรนิ์เจอร ์และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอื่น ๆ  

ในปัจจุบนั มีแนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้ น โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนท่ีมีความตอ้งการใชป้ระเทศไทย

เป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดโลก ซึ่งส่งผลใหม้ีความตอ้งการใชว้ตัถุดิบและชิ้ นส่วนท่ีไดร้บัรองมาตรฐาน Local Content 

ส าหรับการผลิตและแปรรูปเพ่ือการส่งออกมากขึ้ น นอกจากน้ี หลายประเทศทัว่โลก เช่น จีน เวียดนาม ไตห้วนั เกาหลีใต ้และอินเดีย 

ไดร้ับผลกระทบจากมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-Dumping) จากประเทศคู่คา้หลัก ส่งผลใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจในการส่งออก

ผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ไปยงัตลาดท่ีมีศกัยภาพทัว่โลก 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของคุณภาพสินคา้และความเชื่อมัน่ของลูกคา้ จึงอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอรบัรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณภาพและความสามารถของหอ้งปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เพ่ือเสริม

ความน่าเชื่อถือของสินคา้ในระดบัสากล 

ในดา้นกลยุทธ์โลจิสติกส์ โรงงานผลิต GI ของบริษัทตั้งอยู่ใกลท้ั้งท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งช่วยอ านวยความ

สะดวกต่อการส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดต่างประเทศ อีกทั้งยงัเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกไปยงัตลาดท่ีมีการเติบโตสูง โดยเฉพาะ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ซึ่งมีความต้องการเหล็กมว้นเคลือบสังกะสีท่ีไดม้าตรฐานส าหรับ

อุตสาหกรรมก่อสรา้งและโซลารเ์ซลล ์ซึ่งก าลังเติบโตอยา่งรวดเร็ว ดว้ยความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึ้ นในดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะ

ความทนทานต่อการกดักร่อนและประสิทธิภาพการใชง้าน บริษัทฯ มุ่งมัน่พฒันาสินคา้นวตักรรมท่ีสามารถตอบโจทยต์ลาดเฉพาะกลุ่ม 

และสรา้งความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายและฐานลูกคา้ใหม่ใหค้รอบคลุมยิ่งขึ้ นในระดบัภูมิภาคและ

ระดบัโลก 
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Product Strategy เกรด SM490 

ในประเทศไทย เหล็กเกรด SM490 ซึ่งจัดเป็นเหล็กโครงสร้างแรงดึงสูง (High Strength Structural Steel) ยังไม่เป็นท่ี

แพร่หลายนัก ขณะท่ีในประเทศพฒันาแลว้ เช่น สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น จีน และเกาหลีใต ้มีการน าเหล็กเกรดน้ีมาใชใ้นงานก่อสรา้งอาคารสงู 

อาคารขนาดกลาง สะพาน และโครงสรา้งวิศวกรรมขนาดใหญ่เป็นวงกวา้ง 

บริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการน าเหล็กเกรด SM490 ซึ่งเป็นวสัดุท่ีไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานสากล มาแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูปหรือส าเร็จรูป เพ่ือจัดจ าหน่ายในตลาดไทยและต่างประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

อุตสาหกรรมก่อสรา้งท่ีมุ่งเน้นความแข็งแรง ประสิทธิภาพ และความปลอดภยั 

จุดเด่นของเหล็กเกรด SM490 เม่ือเทียบกบัเหล็กเกรด SS400 

• มีความแข็งแรงสูงกวา่: สามารถรองรบัแรงอดั แรงดึง และแรงกระแทกไดดี้กวา่ 

• Yield Strength และ Tensile Strength สูงกว่า: ส่งผลใหโ้ครงสรา้งมีความปลอดภัยมากขึ้ น และสามารถลดขนาดหน้าตัดของ

ชิ้ นงาน ช่วยประหยดัวสัดุและน ้าหนักรวมของโครงสรา้ง 

• เหมาะส าหรบังานวิศวกรรมท่ีมีความซบัซอ้น: เช่น อาคารสูง สะพาน โครงสรา้งเครน หรือสิ่งปลูกสรา้งท่ีตอ้งรองรบัแรงมาก 

• ทนต่อแรงลา้ (Fatigue Resistance) ไดดี้กวา่: เหมาะส าหรบัโครงสรา้งท่ีตอ้งรบัแรงสัน่สะเทือนหรือแรงกระท าซ ้าอยา่งต่อเน่ือง 

• สามารถเชื่อมและขึ้ นรูปไดดี้: แมจ้ะมีความแข็งแรงสูง แต่ยังสามารถท างานขึ้ นรูปและงานเชื่อมไดใ้กลเ้คียงกับเหล็กเกรด 

SS400 

บริษัทฯ เชื่อมัน่ว่าเหล็กเกรด SM490 จะเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีตอบโจทยอ์ุตสาหกรรมก่อสรา้งยุคใหม่ท่ีตอ้งการความทนทาน 

คุม้ค่า และไดม้าตรฐานระดบัสากล 

Joint Venture Business 

(คุณชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย ์และ คุณกวินพัฒน์ นิธิเตชเศรษฐ์ กล่าวในท่ีประชุม) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและต่อยอด

ธุรกิจ (Top-up Strategy) โดยมุ่งเน้นการขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจเหล็กโครงสรา้งประเภท Prefabricated Steel 

Structure ซึ่งในปัจจุบนับริษัทฯ ไดเ้ริ่มศึกษาความเป็นไปไดร้่วมกบัผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศท่ีมีประสบการณ์ในการก่อสรา้งอาคารสูง

ดว้ยโครงสรา้งเหล็ก เพ่ือพฒันาแนวทางการก่อสรา้งท่ีสามารถแขง่ขนัดา้นตน้ทุนใหใ้กลเ้คียงกบัระบบโครงสรา้งคอนกรีต ทั้งน้ี ตอ้งยอมรบั

วา่ระบบก่อสรา้งแบบ Prefabricated ยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลายในประเทศไทย เน่ืองจากในประเทศยงันิยมใชร้ะบบโครงสรา้งคอนกรีตเป็น

หลัก อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้จีน เวียดนาม และในหลายประเทศใน

ยุโรป ไดม้ีการน าโครงสรา้งเหล็กมาใชใ้นงานก่อสรา้งมากขึ้ น โดยเฉพาะในส่วนของเสา คาน และฐานราก  

บริษัทฯ มองว่าแนวโน้มดังกล่าวเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลกของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ซึ่งก าลังเปล่ียนผ่านไปสู่การใชร้ะบบ

ก่อสรา้งแบบส าเร็จรูป (Prefabricated) หรือระบบโมดูลาร์ (Modular Construction) อย่างต่อเน่ือง สาเหตุหลักมาจากตน้ทุนแรงงานท่ี

เพ่ิมสูงขึ้ นในหลายประเทศ ตลอดจนความจ าเป็นในการลดระยะเวลาก่อสรา้งและเพ่ิมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ซึ่งลว้นเป็นปัจจยัท่ี

สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคัญและเริ่มวางแผนลงทุนในธุรกิจน้ี เพ่ือรองรับแนวโน้มความ

เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมก่อสรา้งในระยะยาว 

ในปี 2568 ด าเนินการ Joint Venture Business ระหว่าง AMC และพทัธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการออกแบบ ผลิต และ

ประกอบเหล็กโครงสรา้ง Prefabricate และ Modula Construction ในประเทศไทย โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญในด้าน

การตลาดของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง และความช านาญในการออกแบบเหล็กโครงสรา้งระบบ BMI เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและ

ยกระดบัอุตสาหกรรมโครงสรา้งเหล็กใหดี้มากยิ่งขึ้ น 

และทั้งหมดน้ีคือสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) ในปี 2567 ท่ีผ่านมา 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ประเด็นหรือขอ้สงสยัรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในรอบปีท่ี

ผ่านมา และ 56-1 ONE Report ประจ าปี 2567 ของคณะกรรมการ  

มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ค าถาม  (คุณหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ, ผูร้บัมอบฉนัทะ) ในปี 2568 จะมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆอะไรบา้ง และรายไดจ้ะเพ่ิมขึ้ นก่ี %  

ค าตอบ  (คุณชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย์, ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร) บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายประเภท 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากโครงการโรงงานเหล็กเคลือบซึ่งก าลงัจะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2568 ซึ่งจะสามารถเริ่มด าเนินการผลิตเชิง

พาณิชยไ์ด ้ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถขยายไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ไดม้ากขึ้ น  

 ผลิตภณัฑใ์หม่จะครอบคลุมถึงเหล็กเคลือบและเหล็กแรงดึงสูง (High Strength Steel) ทั้งในรูปแบบเหล็กมว้นด าและเหล็ก GI 

โดยสามารถน าไปต่อยอดใชง้านในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก ซึ่งตอ้งใชว้ตัถุดิบภายในประเทศ (Local 

Content) รวมถึงอุตสาหกรรมโครงสรา้งเหล็กขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือกบัพนัธมิตรจากต่างประเทศใน

เรื่องน้ี และไดร้บัความสนใจจากลูกคา้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท่ี์ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัโครงสรา้งอาคารสูง 

 (คุณกวินพฒัน์ นิธิเตชเศรษฐ์ , ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด) แมว้่าปีท่ีผ่านมา ยอดขายรวมของบริษัทจะเพ่ิมขึ้ น 

แต่ราคาสินคา้ต่อหน่วยมีแนวโน้มลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมองเห็นโอกาสเติบโตในหลากหลายดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตลาด
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ส่งออก อาทิ สหรฐัอเมริกา ท่ีมีมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดจากประเทศจีน เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลิตใน

ประเทศไทยสามารถส่งออกสินคา้เหล็กไปยงัตลาดดงักล่าวไดม้ากขึ้ น 

ทั้งน้ี บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนินการเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑผ่์านการรบัรองมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ ISO/IEC 17025 เพ่ือรองรบัการส่งออก

ไปยงัประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีการรบัรองตามมาตรฐานดงักล่าวอยา่งเคร่งครดั 

 ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสรา้ง บริษัทมีแผนแนะน าเหล็กชนิดใหม่ ไดแ้ก่ SMC490 ซึ่งคาดว่าจะสามารถน ามาใช้

ทดแทนเหล็ก SS400 ไดใ้นบางส่วน โดย SMC490 มีคุณสมบติัในการรบัแรงไดดี้กวา่ SS400 ประมาณ 20% ท าใหส้ามารถออกแบบให้

มีความหนาน้อยลง ขณะท่ียงัคงประสิทธิภาพในการรบัแรงไวไ้ดเ้ท่าเดิมหรือมากกวา่เดิม 

ค าถาม  (คุณหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ, ผูร้บัมอบฉนัทะ) ความเสี่ยงท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง และมีวิธีการป้องกนัอยา่งไร  

ค าตอบ  (คุณชูศกัด์ิ ยงวงศไ์พบูลย,์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร ) ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายไดร้วมอยูท่ี่ประมาณ 7,400 ลา้นบาท โดย

ในปีน้ี คาดวา่รายไดจ้ะอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง 10,000 ลา้นบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตถึงหลกัหมื่นลา้นบาทอยา่งแน่นอนในปีหน้า ทั้งน้ี

เป็นผลจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ซึ่งขณะน้ีมีฐานลูกคา้รองรบัในระดบัหน่ึงแลว้ 

 ในดา้นตลาด มีความตอ้งการผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กเคลือบในประเทศประมาณ 130,000 ตันต่อเดือน อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบนัยงัไม่มีโรงงานในประเทศท่ีสามารถผลิตไดโ้ดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากช่องวา่งในตลาดดงักล่าว และไดร้่วม

ลงทุนในโครงการผลิตวตัถุดิบตน้น ้าร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จ ากดั เป็นเงินลงทุนกว่า 2,000 ลา้นบาท 

เพ่ือเสริมความสามารถในการผลิตภายในประเทศ 

 บริษัทฯ ตระหนักว่าทุกโอกาสย่อมมีอุปสรรคควบคู่กนั จึงใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบดา้น หน่ึงในกล

ยุทธ์ส าคัญคือ การลดการพ่ึงพาอุตสาหกรรมก่อสรา้งเพียงอย่างเดียว โดยในปีน้ี บริษัทไดข้ยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 

ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์กลุ่มโซลารเ์ซลล ์และตลาดส่งออกวตัถุดิบเหล็ก 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดด้ าเนินการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า ทั้งในดา้นประเภทของเหล็กและ

ปริมาณการใชง้านรายเดือน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธแ์ละพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงความตอ้งการของตลาดอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ค าถาม  (คุณหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ, ผูร้บัมอบฉนัทะ) บริษัทไดท้ า CSR ดา้นใดบา้ง  

ค าตอบ  (คุณชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย,์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร) บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจควบคู่กบัความรบัผิดชอบต่อ

สิ่งแวดลอ้มและชุมชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนการจดัตั้งโรงงานผลิตเหล็กเคลือบ (GI) ท่ีนิคมอุตสาหกรรมพนัสนิคม 

ซึ่งในระยะแรกของการด าเนินโครงการไดร้บัการต่อตา้นจากชุมชนและองคก์รทอ้งถ่ิน เน่ืองจากมีความกงัวลต่อผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไดด้ าเนินมาตรการเชิงรุกดว้ยความอดทนและโปร่งใส ทั้งในดา้นการสื่อสาร การเชิญผูน้ าชุมชนเขา้เยี่ยมชมโรงงาน 

และการลงทุนดา้นระบบบ าบดัน ้าเสียและควบคุมมลพิษท่ีไดม้าตรฐาน รวมมูลค่ากว่า 200 ลา้นบาท จนสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ และ

กลายเป็นตน้แบบดา้นการมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยไดร้บัความร่วมมือและการยอมรบัจากผูน้ าชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัด าเนินโครงการเพ่ือสงัคม (CSR) อย่างต่อเน่ือง อาทิ การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาใหก้บัโรงเรียนในพ้ืนท่ี การ

มอบรถตูเ้พ่ือใชใ้นกิจกรรมสาธารณะ การจา้งงานคนในชุมชน และการเขา้ร่วมเวทีประชาคมระดบัต าบล เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่ง

โรงงานกบัสงัคมรอบขา้งอยา่งยัง่ยืน 

 ในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนด าเนินกลยุทธ์การสรา้งแบรนด์ (Branding) อย่างจริงจงั เพ่ือยกระดับการรบัรูข้องสาธารณชน

และลูกคา้ต่างประเทศ โดยจะเริ่มด าเนินการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อออนไลน์และวิดีโอโปรโมชนัหลังจากโครงการโรงงาน GI แลว้เสร็จใน

ไตรมาส 3 ทั้งน้ีเพ่ือรองรบัแผนการขยายตลาดสู่ระดบัสากล ซึ่งบริษัทฯ ยงัถือเป็นผูผ้ลิตท่ีครบวงจรจากตน้น ้าถึงปลายน ้าในประเทศ 

 แนวคิดดา้น ESG ของบริษัทฯ ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะกิจกรรมเพ่ือสงัคมภายนอกเท่าน้ัน แต่รวมถึงความรบัผิดชอบต่อผลิตภณัฑ ์

(Product Liability) ซึ่งหมายถึงการผลิตสินคา้ที่ปลอดภยั มีคุณภาพ และเชื่อถือไดต้ลอดอายุการใชง้าน 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัระบบ Quality Assurance และการตรวจสอบคุณภาพอยา่งสม า่เสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สินคา้ทุกชิ้ นท่ี

ส่งมอบมีมาตรฐานตรงตามท่ีประกาศไว ้โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงสรา้งอาคาร บริษัทฯ มีมาตรฐานท่ีค านึงถึงความ

แข็งแรงและอายุการใชง้านท่ียาวนาน เช่น อาคารท่ีคาดวา่จะมีอายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 50 ปี 

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ผลักดันแนวทางน้ีไปสู่ทุกระดบัขององคก์ร โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร เพ่ือสรา้งวฒันธรรมการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์

ยัง่ยืน ปลอดภยั และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านและสงัคมโดยรวม 

ค าถาม  (คุณหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ, ผูร้บัมอบฉนัทะ) บริษัทมีคดีฟ้องรอ้งอะไรบา้ง  

ค าตอบ  (คุณชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย,์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร) ในประเด็นเก่ียวกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย ปัจจุบนั บริษัท เอเซีย เมทัล 

จ ากดั (มหาชน) ไม่มีคดีความใด ๆ คา้งอยู่ ส่วนบริษัทในเครือมีขอ้พิพาทเล็กน้อยซึ่งมีมูลค่าไม่สูง อยู่ในระดับหลักแสนบาท และไม่ได้

ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของกลุ่มบริษัท 

ค าถาม  (คุณหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ, ผูร้บัมอบฉนัทะ) จากการประชุม มีประเด็นพิเศษท่ีผูถื้อหุน้ควรติดตามหรือไม่ อยา่งไร  

ค าตอบ  (คุณชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย,์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร) ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ครั้งน้ี นอกจากประเด็นท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ทางฝ่าย

บริหารขอเรียนเพ่ิมเติมว่า หน่ึงในประเด็นส าคัญท่ีผูถื้อหุน้ควรติดตามคือแนวโน้มการเติบโตของยอดขาย ซึ่งคาดว่าจะเพ่ิมขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ืองจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสามารถทดแทนการน าเขา้ไดโ้ดยตรง แมใ้นระยะเริ่มตน้ หากยงัไม่มีลูกคา้เพียงพอ บริษัทฯ ก็
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สามารถใชผ้ลิตภัณฑ์ดังกล่าวในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น การผลิตท่อเหล็ก ซึ่งเป็นหน่ึงในสายธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แลว้ 

อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปีน้ี โรงงานใหม่จะยงัอยูใ่นระยะของการทดสอบการผลิต (Test Run) และการควบคุมคุณภาพ

ก่อนด าเนินการผลิตเต็มก าลัง ซึ่งอาจส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการด าเนินงานยงัไม่เต็มศักยภาพในระยะสั้น และมีค่าใชจ้่ายบางส่วนเกิดขึ้ น 

เมื่อขั้นตอนการทดสอบแลว้เสร็จและคุณภาพสินคา้อยูใ่นระดับท่ีน่าพึงพอใจ บริษัทฯ มัน่ใจวา่จะสามารถเดินเครื่องผลิตไดเ้ต็มก าลัง (Full 

Capacity) และสนับสนุนการเติบโตของยอดขายไดอ้ยา่งมีนัยส าคญั 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2567 

 ประธาน ไดม้อบหมายใหคุ้ณอญัรินทร ์ดิเรกโรจน์วุฒิ ผูจ้ดัการแผนกบญัชีและการเงิน เป็นผูเ้สนอรายงานใหท่ี้ประชุมรบัทราบ

และพิจารณาอนุมติังบการเงินซึ่งประกอบดว้ยงบฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบ

กระแสเงินสดประจ าปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ดงัปรากฏในงบการเงินประจ าปี 2567 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มหนังสือเชิญ

ประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2567 

• ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายไดร้วมทั้งสิ้ น 7,417 ลา้นบาท โดยมาจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้ริการจ านวน 7,272 

ลา้นบาท ลดลง 532 ลา้นบาท หรือ 6.8% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากทั้งปริมาณการขายและราคาขายท่ีลดลง 

• ตน้ทุนขายสินคา้และบริการอยูท่ี่ 7,058 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทมีก าไรขั้นตน้ 214 ลา้นบาท ลดลง 63% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ท่ีราคาขายเหล็กปรบัลดลงอยา่งรวดเร็ว คิดเป็น อตัราก าไรขั้นตน้ 2.9% 

• บริษัทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 46 ลา้นบาท ขณะท่ีตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหารอยู่ท่ี  92 ลา้นบาท และ 

114 ลา้นบาท ตามล าดับ แมต้ลอดทั้งปีอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนสูง แต่บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงดา้นอัตรา

แลกเปล่ียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหม้ีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ  98 ลา้นบาท ช่วยเสริมความมัน่คงทางการเงิน

ขององคก์ร  

• บริษัทมีก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 151 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินจ านวน 50 ลา้นบาท และรบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากบริษัท

ร่วมจ านวน 6 ลา้นบาท  

• จากผลการด าเนินงานดังกล่าว บริษัทมีก าไรก่อนภาษีเงินได้ 94 ลา้นบาท หลังหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 23 ลา้นบาท 

บริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จส าหรบัปี 2567 เท่ากบั 71 ลา้นบาท แมก้ าไรลดลง 82% จากปีก่อนหน้า แต่อตัราก าไรสุทธิยงัคงอยูท่ี่

ประมาณ 1% แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการท าก าไรท่ามกลางภาวะตลาดและ

อุตสาหกรรมเหล็กท่ีผันผวนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจ และการบริหารต้นทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ฐานะการเงินงบการเงินรวม ปี 2567  

• สินทรพัยร์วม  5,125 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 17 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดและสินคา้คงเหลือ 0.3% 

• หน้ีสินรวม    1,813 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนเล็กน้อย 2.8 ลา้นบาท  หรือ 0.2% 

• ส่วนผูถื้อหุน้รวม  3,312 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 20 ลา้นบาท -0.6%  อยา่งไรก็ตามการบริหารอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนอยู่

ในระดบัท่ีต า่  (D/E Ratio)  อยูท่ี่ 0.55 เท่า  

ส าหรับงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 

21 กุมภาพนัธ ์2568 เป็นท่ีเรียบรอ้ย 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ประเด็นหรือขอ้สงสยังบฐานะการเงินและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัท

ยอ่ย ปี 2567 ซึ่งผูส้อบบญัชีไดร้บัรองแลว้ และรายงานของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบปีสิ้ นสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

              

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากของผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 355,930,568 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมตัิการจา่ยเงินปันผล  ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท : บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไร

สุทธิหลงัหกัภาษี เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น บริษัทไดต้ั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบแลว้ 

ประธาน ไดม้อบหมายให ้คุณชูศกัด์ิ  ยงวงศไ์พบูลย ์ในฐานะผูบ้ริหารเป็นผูช้ี้ แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในปี 2567 บริษัทมีผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลประกอบการก าไรสุทธิ จ านวน 194.03 ลา้น

บาท โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล  

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 47.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 

25 ของผลก าไรสุทธิประจ าปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 67 ของงบการเงินรวม สิ้ นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2567 

หรือ ผลตอบแทนคิดเป็น 5.08% ของวนัท่ีปิดสมุดทะเบียน ณ 21 มีนาคม 2568 ท่ีราคาหุน้ 1.96 บาทต่อหุน้ 

เน่ืองจากในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนส ารองเงินสดบางส่วนส าหรบัการด าเนินงานโรงงานผลิตเหล็กแผ่นมว้นเคลือบสงักะสี (GI) 

ในปี 2568 เพ่ือใชใ้นการจดัซื้ อวตัถุดิบและเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ี การก่อสรา้งโรงงานและการจดัซื้ อเครื่องจกัรเป็นไป

ตามแผนงานท่ีก าหนด โดยบริษัทฯ ยงัไม่ไดม้ีการใชส้ินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ซึ่งสะทอ้นถึงความมัน่คงทางการเงินและการบริหารจดัการ

ท่ีรอบคอบ เพ่ือสนับสนุนการเติบโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต ต่อไป 

โดยก าหนดใหว้นัท่ี 21 มีนาคม 2568 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายปัน

ผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2568 

 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมา  

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 

1.ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)  194,027,520 359,547,712 (99,627,394) 650,866,773 

2.จ านวนหุน้ (หุน้) 480,096,277 480,096,277 480,096,277 480,096,277 

3.อตัราเงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.10 0.19 N/A 0.34 

4.รวมเงินปันผลจ่าย (บาท) 47,558,337.20 91,218,292.63 N/A 163,232,734 

5.สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 25.0% 25.4% N/A 25.1% 

 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลไดเ้น่ืองจากบริษัทไดเ้สียภาษีไวแ้ลว้ในอตัรารอ้ยละ 20 ของ

ก าไรสุทธิ เครดิตภาษีเงินปันผล = เงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ  

 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ประเด็นหรือขอ้สงสยั การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2567 ไม่มี              

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากของผูถื้อหุน้อนุมติังดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลด าเนินงาน

ประจ าปี 2567 ตามท่ีประธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 355,930,568 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 ประธานได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ท่ี 13 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีทุกครั้ง 

กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสามหรือจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั โดยด าเนินการคดัเลือก สรรหากรรมการท่ีมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และมีคุณสมบติั

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีจะเสนอใหเ้ป็นกรรมการอิสระ

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 

ท่าน ไดแ้ก่ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 

 จ านวนครั้งและสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ในปี 2567 (จดัประชุมรวม 4 ครั้ง) 
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รายชื่อกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ปีเริ่มด ารง

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง

ที่เขา้ร่วม

ประชุม 

จ านวนปีที่

ด  ารง

ต าแหน่ง 

1. นางไทศิกา    ไพรสงบ - กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

2547 4/4 21 ปี 

2. นางสาวชนัญญา  ยงวงศไ์พบูลย ์ - กรรมการบริษัท 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

- ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(รก.) 

- ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

2558 4/4 10 ปี 

 (จ านวนหุน้ท่ีถือครอง 21,791,000 หุน้)    

 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสมของบุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อในดา้นคุณสมบติั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจน

องคป์ระกอบของจ านวนกรรมการโดยรวมของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบติัหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามรายนามท่ีเสนอ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑท่ี์กฎหมายและขอ้ก าหนดเก่ียวกบั

กรรมการอิสระก าหนดไว ้โดยในกรณีของกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการเห็นวา่แมจ้ะครบระยะเวลา

ตามแนวปฏิบติั แต่ดว้ยคุณวุฒิ ความรู ้และประสบการณอ์นัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการใหค้ าปรึกษาและค าแนะน า จึงเห็นสมควรเสนอ

ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ประเด็นหรือขอ้สงสยั การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม

วาระ มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ค าถาม  (คุณพิรุฬห ์ปัญญาผล, ผูถื้อหุน้) ท าไมในปี 2568 บริษัทมีกรรมการครบวาระแค่ 2 ท่านเท่าน้ัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของ

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสามหรือจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสามจะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 

ค าตอบ  (คุณชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย,์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร) จากการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา พบว่ารอบ

เวลาการครบวาระและการแต่งตั้งกลับเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ของกรรมการแต่ละท่านไม่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจากในปี 2566 มีกรรมการท่ี

ครบวาระและไดร้บัการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่จ านวน 5 ท่าน ต่อมาในปี 2567 มีกรรมการครบวาระและไดร้บัการแต่งตั้งกลับ

จ านวน 2 ท่าน และมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติมจ านวน 1 ท่าน เพ่ือทดแทนกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบท่ีได้

ลาออกจากต าแหน่ง รวมทั้งสิ้ น 3 ท่าน ดังน้ัน ส าหรับปี 2568 บริษัทฯ จึงมีกรรมการท่ีครบวาระและไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่จ านวน 2 ท่าน ทั้งน้ี บริษัทฯ จะด าเนินการพิจารณาปรบัปรุงรอบการด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสม และใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากของผูถื้อหุน้อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการดงัน้ี 

5.1 คุณไทศิกา ไพรสงบ เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ยจ านวน 355,930,468 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  99.99997 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.00003 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

5.2 คุณชนัญญา ยงวงศไ์พบูลย ์เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม / รกัษาการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน / ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

เห็นดว้ยจ านวน 355,930,568 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2568 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ท่ี 14 ท่ีกรรมการมีสิทธิ ไดร้บัค่าตอบแทน และเน่ืองจากคณะกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ

ตอ้งท าหน้าท่ีในการร่วมประชุมบริหารงานต่างๆของบริษัท จึงจ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการเดินทางเขา้ร่วมประชุมและค่าใชจ้่ายอื่นๆอีก 

จ าเป็นต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการ  ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนไวไ้ม่เกิน 4 ล้านบาทตามท่ี

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นอตัราเดิมเมื่อเทียบกบัปี 2567 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 

ขอ้มูลเปรยีบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2568 (ปีที่

น าเสนอ) 
ปี 2567 ส่วนตา่ง 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน        

1.1) คณะกรรมการบริษทั       

- ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท  40,000 บาท  เท่าเดิม 

- ต าแหน่งกรรมการบริษัท 20,000 บาท 20,000 บาท เท่าเดิม 

1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ        

- ต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท  40,000 บาท  เท่าเดิม 

- ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 20,000 บาท เท่าเดิม 

1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย  

(คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง / คณะกรรมการดา้นความยัง่ยืน ) 

     

- ต าแหน่งประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย 40,000 บาท  40,000 บาท  เท่าเดิม 

- ต าแหน่งกรรมการชุดยอ่ย 20,000 บาท  20,000 บาท  เท่าเดิม 

2) ค่าเบี้ ยประชุมเฉพาะเรื่อง  
5,000 บาท ต่อครั้งต่อ

คน 
5,000 บาท ต่อครั้งต่อคน เท่าเดิม 

3) ผลตอบแทนอื่นๆ   ไม่มีผลประโยชน์ ไม่มีผลประโยชน์ เหมือนเดิม 

 ทั้งน้ี กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งบริหารในบริษัทและไดร้บัค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง / ค่าตอบแทนรายเดือน จะไม่ไดร้บั

ค่าตอบแทนกรรมการตามตารางขา้งตน้ และกรณีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 ต าแหน่ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่งท่ี

ไดร้บัค่าตอบแทนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ประเด็นหรือขอ้สงสยั การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ี

เขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

 

มติ  ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากของผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีประธานได้

เสนอมาขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 355,930,568 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที่  7 พิจารณาแตง่ตั้งผูต้รวจสอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2568 

 ประธานไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี ตามความเห็นของคณะกรรมการคือ เห็นควรแต่งตั้ง 

ผูต้รวจสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของผูส้อบบัญชีเป็นองค์ประกอบแลว้เห็นว่า มีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดไว ้และ

ประกอบกบัการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการจดัการ จึงพิจารณาจากผูม้ีประสบการณ์ในการใชง้านระบบดว้ย  จึงเห็นสมควรให้

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นปีท่ี 5 เน่ืองจากมี

ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญในระดบัมาตรฐานสากล และเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจ าปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูส้อบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียดผูส้อบบัญชี

รายนามดงัน้ี คือ 

 

 

 

 

 

1) คุณนารีวรรณ ชยับนัทดั  

2) คุณสุจิตรา มะเสนา 

3) คุณอารีย ์ก่อป่ินไพฑูรย ์ 

4) คุณสิรินุช สุรไพฑูรยก์ร 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 9219  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8645 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 10882 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8413 
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และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท 

 

 ค่าสอบบญัชี KPMG 

บริษัท ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 2,120,000 2,220,000 2,220,000 2,320,000 

บริษัท แกรนด ์เอเชยี สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร ์จ ากดั 310,000 310,000 280,000 280,000 

บริษัท เอส ที ซ ีสตีล จ ากดั 70,000 70,000 100,000 100,000 

ค่าบริการอื่นๆ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 

รวมค่าใชจ้่ายทั้งสิ้ น 2,500,000 2,600,000 2,600,000 2,700,000 

 

           ส าหรับ ค่าตอบแทน 2,700,000 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี และสอบทานงบการเงิน บริษัท เอเซีย เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

2,320,000 บาท และสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 บริษัท รวม 380,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนมากกว่าปี 2567 ท่ีผ่านมา ทั้งน้ี

ค่าตอบแทนดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้ นส าหรบัการใหบ้ริการกบับริษัท 

  

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ประเด็นหรือขอ้สงสัย การแต่งตั้งผูต้รวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 

2568 มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ค าถาม  (คุณหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ, ผูร้ับมอบฉันทะ) มีขอ้สอบถามเก่ียวกับการเพ่ิมขึ้ นของค่าธรรมเนียมสอบบัญชีในปี 2568 ซึ่ง

เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนเป็นจ านวน 100,000 บาท 

ค าตอบ  (คุณชูศักด์ิ ยงวงศ์ไพบูลย,์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร) การปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียมสอบบัญชีในครั้งน้ี เป็นผลจากการหารือ

ร่วมกบับริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งไม่ไดม้ีการปรบัค่าธรรมเนียมมาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แมว้่าปริมาณธุรกรรมและ

ความซับซอ้นของงานจะเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในปี 2568 ท่ีมีรายการเก่ียวขอ้งกับโครงการโรงงานผลิตเหล็กเคลือบ (GI) 

รวมถึงการน าเขา้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าคญั การตรวจสอบในปีน้ีจึงตอ้งครอบคลุมถึงการประเมินคุณภาพของเครื่องจกัรและประเด็น

ด้านธรรมาภิบาล ส่งผลให้ขอบเขตงานสอบบัญชีมีความซับซ้อนและละเอียดมากขึ้ น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ปรับเพ่ิม

ค่าธรรมเนียมเป็นจ านวน 100,000 บาท ซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับภาระงานและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้ นของผู้สอบบัญชี 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการบริหารทรพัยากรบุคคล โดยเฉพาะการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ 

เพ่ือรองรบัการเติบโตขององคก์รอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว 

 

มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติดว้ยคะแนนเสียงส่วนมากของผูถื้อหุน้อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2568 ตามท่ีประธานไดเ้สนอมาขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ยจ านวน 355,930,568 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 ประธานแจง้ว่า วาระน้ีก าหนดเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้สงสยั หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดช้ี้ แจงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสัย

ต่างๆ ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดงัน้ัน จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 

 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดในท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมประธานในท่ีประชุม นายวีระชยั สุธีรชยั จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้/

ผูร้บัมอบฉนัทะ และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.00 น. 

 

 

 

ลงชื่อ_____________________ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในท่ีประชุม 

        (นายวีระชยั สุธีรชยั) 

 

 

ลงชื่อ __________________________ เลขานุการบริษัท/ผูบ้นัทึกการประชุม 

        (นางสาวศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ) 


